

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- จากเงินรายได้โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ งบประมาณ 2 ล้านบาท

รายละเอียด	1. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์	2. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
งบประมาณจัดสรร	1 ล้านบาท/ปี	1 ล้านบาท/ปี
งบประมาณต่อทุน	- โครงการวิจัยละไม่เกิน 150,000 (200,000/300,000) บาท/ โครงการ	- ไม่เกิน 100,000 บาท /คน/ปี
เกณฑ์การให้ทุน	- งานวิจัยในรูปของโครงการและชุดโครงการ - เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ TCI 1 (Scopus Q4 ขึ้นไป/Q2 ขึ้นไป) โดย <u>ผลงานตีพิมพ์ ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ ได้จากทุนในข้อ 2</u>	1) สนับสนุน 100,000 บาท ในควอเตอร์ที่ 1 (Q1) 2) สนับสนุน 50,000 บาท ในควอเตอร์ที่ 2 (Q2) 3) สนับสนุน 40,000 บาท เมื่อตีพิมพ์ผลงานในควอเตอร์ที่ 3 (Q3) 4) สนับสนุน 30,000 บาท เมื่อตีพิมพ์ผลงานในควอเตอร์ที่ 4 (Q4) เป็นต้นไป 5) สนับสนุน 10,000 บาท เมื่อตีพิมพ์ผลงานใน TCI 1
หมายเหตุ	- มีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Proposal และผ่านกระบวนการ peer review ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว - ส่งผลงานวิจัยในรูปแบบของบทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์การจ่ายเงิน - งวดที่ 1 ทำสัญญา 60% - งวดที่ 2 เมื่อได้ตอบรับตีพิมพ์ 40% - โครงการวิจัยสามารถทำร่วมกับผู้อื่นได้โดยผู้ขอทุนต้องเป็นหัวหน้าโครงการที่มีสัดส่วนการทำวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 - โครงการวิจัยสามารถดำเนินการทั้งในและต่างประเทศได้ - โครงการวิจัยต้องมีเนื้อหาวิจัยที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเนื้อหาของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นและได้ผลผลิต (output) ที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน - ผู้ขอทุนต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อในปีที่เสนอขอทุนและไม่มีแผนที่จะลาศึกษาต่อในปีที่ได้รับทุน - ผู้ขอทุนสามารถลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ค้นคว้าวิจัยหรือเก็บข้อมูล) ทั้งในและต่างประเทศได้	- ผู้รับการสนับสนุนเป็น First Author หรือ Corresponding Author จะได้รับการสนับสนุนร้อยละ 100 ของวงเงินการสนับสนุน - หากผู้รับการสนับสนุน เป็น Co-Author จะได้รับการสนับสนุนในวงเงินร้อยละ 20 โดยหารเฉลี่ยตามจำนวนผู้แต่งร่วม (ไม่นับ First Author และ/หรือ Corresponding Author) - ผลงานที่ตีพิมพ์จะต้องไม่ใช่งานวิจัยจากวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต - ผลงานตีพิมพ์ต้องระบุในกิตติกรรมประกาศว่าสังกัด ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด	1. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์	2. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
ข้อจำกัด	<p>หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาในสัญญา จะไม่สามารถขอทุนอุดหนุน ได้อีกใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระบุในสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลงานตีพิมพ์ต้องระบุในกิตติกรรมประกาศว่าสังกัด ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผลงานตีพิมพ์ต้องระบุว่าได้รับการสนับสนุนทุนจากภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	